

<b>MATICHOH INFORMATION CENTER</b>		<b>Subject Heading :</b>
<b>Source :</b>	<b>ไทยรัฐ (บ่าย)</b>	<b>56291514</b>
<b>Date :</b>	<b>Page :</b>	<b>No :</b>
12 ส.ย. 2556	8	

# “กน.” สืบขาดเพิ่มสำรองน้ำตาล

## ● สอน.กลัวขาดแคลนแต่โรงงานพร้อมขายเข้าระบบ

นายสมศักดิ์ สุวดีกะ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.) จะประชุมเพื่อเพิ่มโควตาน้ำตาล ก. (บริโภคนในประเทศ) ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ โดย สอน. จะเสนอให้เพิ่มโควตา ก. อีก 165,000 ตัน จากปัจจุบันที่มี 2.5 ล้านตัน จะทำให้ปีนี้มีโควตา ก.รวม 2,665,000 ตัน ซึ่ง สอน. ประเมินว่าต้องเพิ่มโควตา ก. อีก 200,000 ตัน เป็น 2.7 ล้านตัน แต่ต้องการเพิ่มโควตา ให้ใกล้เคียงความต้องการจริงมากที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบกับต้นทุนการเก็บรักษาน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล ที่ผ่านมาได้หรือกับ 8 สมาคมโรงงานน้ำตาล ก็พร้อมเพิ่มโควตาน้ำตาล ก. เพื่อให้สอดคล้องความต้องการในประเทศ และไม่ให้มีปัญหาที่กักตุน

นายชลิข ชินธรรมมิตร ประธานคณะทำงาน ด้านตลาดภายในประเทศ บริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการประสานงาน 8 สมาคมโรงงานน้ำตาล จะส่งหนังสือถึง สอน. ในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอว่าควรเพิ่มน้ำตาลโควตา ก. ปีนี้ 100,000 ตัน ที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาล ไม่ได้มีนงอนใจกับสถานการณ์น้ำตาลและนำข้อมูลมาพิจารณาเห็นว่า น้ำตาลโควตา ก. ที่ 2.5

ล้านตัน เพียงพอกับความต้องการ โดยปีนี้ฤดูร้อนมาเร็ว ทำให้ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อถึงฤดูฝน ความต้องการใช้น้ำตาลจะลดลง จึงทำให้ความต้องการใช้น้ำตาล ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ต่ำกว่าช่วงครึ่งแรกของปีและขณะนี้ก็เหลือเวลา 5 เดือนก็จะเปิดหีบน้ำตาลฤดูกาลผลิต 2556/57 หรือเดือน พ.ย. และจะมีน้ำตาลของฤดูกาลใหม่เข้าสู่ตลาด จึงเชื่อว่าความกังวลเกี่ยวกับน้ำตาลตึงตัวจะลดลง

“โรงงานน้ำตาลพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อให้มีน้ำตาลบริโภคนในประเทศเพียงพอ และหากภาครัฐกังวลว่าจะไม่พอก็เพิ่มโควตา ก. เป็น 2.6 ล้านตันได้ แต่โรงงานน้ำตาลไม่ต้องการให้เพิ่มถึง 2.7 ล้านตัน เพราะโรงงานน้ำตาลจะมีต้นทุนการเก็บน้ำตาลเพิ่มขึ้น และหากผู้ผลิตเครื่องดื่มจัดหา น้ำตาลได้ไม่พอกับความต้องการสามารถประสานมาที่ 8 สมาคมโรงงานน้ำตาลได้ แต่ที่ผ่านมาผู้ผลิตเครื่องดื่มจะแจ้งไปที่ สอน. หรือกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เคยประสานมาที่โรงงานน้ำตาลแต่อย่างใด เพราะหากแจ้งมาก็พร้อมจัดหาให้ได้ทันที”